



ประธานศาลฎีกามอบวุฒิบัตรและเข็มศาลยุติธรรมให้แก่ผู้พิพากษาที่ผ่านการอบรม หลักสูตร “ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น” รุ่นที่ 14



เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 นายวิระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและเข็มศาลยุติธรรมให้แก่ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม ชั้น 3 อาวุโส ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในส่วนภูมิภาคจำนวน 141 คน และผู้พิพากษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 4 คน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น” รุ่นที่ 14 โดยมีนายอริคม อินทุพุกติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสัญญาธรรมศักดิ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ในการนี้ ประธานศาลฎีกากล่าวให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการอบรมฯ ความว่า “...ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ถือเป็นตัวแทนของศาลยุติธรรมในส่วนภูมิภาค เป็นผู้ที่น่านโยบายของประธานศาลฎีกาไปสู่การปฏิบัติและเป็นผู้กำหนด กำกับ ดูแลนโยบาย ควบคุมตรวจสอบบริหารงานราชการของศาลให้ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยและเป็นที่ยอมรับแก่ประชาชน นอกจากนี้ การประพฤติตนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีก็สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลต้องยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมทั้งในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่และนอกเวลาปฏิบัติหน้าที่ และประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อถือศรัทธาให้เกิดแก่บุคลากรในหน่วยงานและประชาชน ขอให้ตระหนักว่าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลมีหน้าที่โดยตรงที่จะสร้างความถูกต้อง ความชอบธรรมให้แก่สังคม ต้องใช้กฎหมายและภาระหน้าที่ที่มีอยู่ในการอำนวยความยุติธรรมโดยยึดมั่นในหลักนิติธรรม ให้แก่ประชาชนและสังคมอย่างถูกต้องรวดเร็ว เป็นธรรม และทั่วถึง...”

โครงการพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารจัดการคดีศาลสูง ประจำปี 2559

สำนักพัฒนาระบบงาน แจ้งว่า คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารจัดการคดีศาลสูง ได้มีการประชุมและจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารจัดการคดีศาลสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการให้ความสำคัญในการเร่งรัดการพิจารณาตัดสินคดีและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการคดี โดยกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ศาลสูงมีการดำเนินการนัดฟังคำวินิจฉัยชี้ขาดล่วงหน้าและการอ่านคำพิพากษาผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference หรือ Web Conference ตามแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557 - 2560 ซึ่งเลขานุการสำนักงานศาลยุติธรรมได้เห็นชอบในหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารจัดการคดีศาลสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และสำนักงานศาลยุติธรรมได้แจ้งให้ศาลสูงทุกศาลที่เข้าร่วมโครงการทราบและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว

